

สรบ. จัดกิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานโครงการ และพิธีปิด โครงการการพัฒนาบุคลากรให้เป็น Highly skill Talent สำหรับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

WHO'S NEWS
HTTP://WWW.PR.KMUTT.AC.TH



เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้จัดการนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานโครงการของสถานประกอบการ และพิธีปิดโครงการการพัฒนาบุคลากรให้เป็น Highly skill Talent สำหรับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ภายใต้แผนงานการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (Brain Power Skill Up) ณ ห้องประชุม สัตตบงกช และห้องประชุมบุญทริกา อาคารวิจัยพัฒนาและโรงงานต้นแบบ (EXC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน โครงการดังกล่าวได้เริ่มต้นตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งได้รับความสนใจจากสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมทางด้านเกษตรและอาหารกว่า 33 ประกอบ จำนวน 67 คน เข้าร่วมโครงการ รูปแบบการดำเนินงานประกอบด้วยกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีกระบวนการอบแห้งหัวข้อย่างต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการทำโครงการจากโจทย์ปัญหาจริงในกระบวนการผลิต โดยเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการอบรมผ่านการรวบรวมข้อมูล การคิด วิเคราะห์ ระบุที่มาและความสำคัญของปัญหา กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการทำโครงการ รวมทั้งออกแบบ ทดสอบ ทดลอง ดำเนินการแก้ไขปัญหา และนำเสนอผลลัพธ์การดำเนินงานซึ่งเป็นที่มาของการจัดงานในวันนี้ การจัดกิจกรรมอยู่ภายใต้รูปแบบ New Normal ซึ่งมีการนำเสนอผลงานทั้งในรูปแบบ Oral Presentation และ Poster Presentation ผ่านระบบ Zoom Online โดยมีคุณโสภิตา บุญเอนกทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม (สออ.) ในฐานะหน่วยงานหลักการประสานงานโครงการ และทีมวิทยากรประกอบด้วย ดร.อรรณพ นพรัตน์ / ผศ.ดร.บุญยพัทธ์ สุภานิช / คุณทงนงค์ ฉายาวัดณะ และคุณชัยเวท ริมเขต ทำหน้าที่ให้คำแนะนำและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ในครั้งนี้ ดร.อรรณพ นพรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) ในฐานะหัวหน้าโครงการ ได้มอบรางวัลให้กับผู้นำเสนอผลงานในระดับดีเยี่ยมทั้งสิ้น 4 หน่วยงานดังนี้ ประเภท Oral Presentation ได้แก่ - บริษัท อินดัสเตรียล ไอโอที จำกัด - บริษัท ไบอเทค อินดัสทรี จำกัด ประเภท Poster Presentation ได้แก่ - บริษัท จ.เจริญมาร์เก็ตติ้ง จำกัด - บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน)